

Số: 12 /BC-HĐND

Chánh Phú Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2024

### BÁO CÁO

#### Giám sát việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân phường

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-HĐND ngày 30/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Cát về giám sát việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường.

Hội đồng nhân dân phường Chánh Phú Hòa báo cáo việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, như sau:

#### I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ VIỆC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND PHƯỜNG

Tổng số đại biểu HĐND phường Chánh Phú Hòa hiện nay là 23 đại biểu. Thường trực HĐND phường Chánh Phú Hòa gồm có 02 thành viên: Chủ tịch HĐND do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường kiêm nhiệm và 01 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách. Hội đồng nhân dân phường Chánh Phú Hòa thành lập 02 ban HĐND phường (gồm Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội) thành viên của các Ban HĐND phường đều hoạt động kiêm nhiệm.

Việc ban hành các Nghị quyết của HĐND phường tại các kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề luôn được chuẩn bị tốt, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nên có tính khả thi cao.

#### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND PHƯỜNG TRONG NĂM 2023 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

##### 1. Việc ban hành Nghị quyết

Từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 cho đến nay HĐND phường đã ban hành 22 Nghị quyết, đa số các Nghị quyết tập trung vào các lĩnh vực như: Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP, Nghị quyết về thu - chi ngân sách, Nghị quyết về việc thống nhất sử dụng vốn thường để thực hiện các công trình giao thông, Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ phân loại đơn vị hành chính phường, Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường... Tất cả các Nghị quyết của HĐND phường đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, những vấn đề phát sinh từ đời sống xã hội của địa phương đặt ra, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phường phát triển mạnh mẽ về lâu dài, góp phần ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

##### 2. Công tác tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề

Thường trực HĐND phường đã tổ chức thành công hai kỳ họp thường lệ và một kỳ họp chuyên đề trong năm 2023. Bên cạnh TT. HĐND vừa tổ chức thành



công kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, đã ban hành 07 Nghị quyết về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Tại kỳ họp lần thứ mười này xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND phường đối với đại biểu HĐND phường (ĐB. Đoàn Thanh Quân) do chuyển công tác. Các kỳ họp đã được chuẩn bị chu đáo, diễn ra đúng nội dung kế hoạch đề ra.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND phường đã triển khai các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đến toàn thể các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn làm căn cứ tổ chức thực hiện. Đồng thời, thông báo kịp thời việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của các ngành có liên quan đến cử tri.

### **3. Về hoạt động giám sát: Giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban HĐND phường**

- Về công tác giám sát của HĐND phường, từ năm 2023 cho đến nay HĐND phường đã tiến hành được 3 đợt giám sát, cụ thể như sau:

+ Giám sát chuyên đề năm 2023: Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

+ Giám sát của TT. HĐND: Giám sát công tác cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa. Về chương trình giám sát năm 2024 hiện nay đang chuẩn bị tiến hành giám sát.

+ Giám sát chuyên đề năm 2024: Giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa.

+ Giám sát thường xuyên của TT. HĐND: Giám sát báo cáo của Hội đồng nhân dân, giám sát báo cáo của Ủy ban nhân dân và giám sát việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân phường.

+ Giám sát của Ban Pháp chế HĐND phường năm 2023: Giám sát công tác lập lại trật tự khu vực chợ Chánh Lưu của Ủy ban nhân dân phường Chánh Phú Hòa. Về chương trình giám sát năm 2024 hiện nay ban đang chuẩn bị tiến hành giám sát.

+ Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường năm 2023: Giám sát công tác bán trú tại Trường Tiểu học Chánh Phú Hòa năm học 2023-2024. Về chương trình giám sát năm 2024 hiện nay ban đang chuẩn bị tiến hành giám sát.

- Công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND đã bám sát Luật và Nghị quyết HĐND, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và đi thẳng vào các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là những vấn đề cấp bách mà HĐND phường và cử tri quan tâm.

- Các ý kiến kết luận, kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND phường sau giám sát đều được thông báo tới các đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Thường trực HĐND luôn chủ động gửi tài liệu đến các Ban của HĐND và đại biểu HĐND sớm hơn quy định và yêu cầu các Ban HĐND và đại biểu HĐND phải thực hiện nghiêm túc việc họp Ban để thẩm tra và họp giao ban các đại biểu để tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết sát với thực tế của địa phương; đồng thời Thường trực HĐND bàn bạc, trao đổi thống nhất trong việc phân công các Ban thẩm tra dự thảo Nghị quyết, đề án, báo cáo trình tại kỳ họp đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định.

- Tình hình chất vấn và trả lời chất vấn giữa các kỳ họp luôn được thực hiện nghiêm túc, thể hiện được tính dân chủ, những ý kiến chất vấn của đại biểu liên quan nhiều đến các lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông, điện....và những vấn đề mang tính cấp thiết được đông đảo người dân quan tâm.

- Ngoài ra, Thường trực HĐND cũng tham gia cùng đoàn giám sát của HĐND thành phố Bến Cát.

- Ngoài ra, Thường trực HĐND phường tiếp Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND thị xã Bến Cát về giám sát Thường trực HĐND phường năm 2023.

#### **4. Hoạt động giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri, công tác tiếp công dân của đại biểu và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, hoà giải của công dân, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường**

- Hội đồng nhân dân phường thường xuyên quan tâm đến công tác tiếp xúc cử tri, từ năm 2023 cho đến nay, Thường trực HĐND phường đã phối hợp với UB. MTTQ Việt Nam phường tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri, cụ thể như sau:

+ Đối với Đại biểu Quốc Hội khoá XV tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu. Có 125 cử tri tham dự, kết quả có 8 cử tri với 11 ý kiến. Nội dung ý kiến xoay quanh: Đường GTNT, ô nhiễm môi trường, đèn chiếu sáng, đã giải trình 04 ý kiến, ghi nhận 07 ý kiến, kiến nghị.

+ Đối với Đại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 có 386 cử tri tham dự, kết quả có 23 cử tri, kiến nghị 34 ý kiến. Nội dung ý kiến xoay quanh: Đường GTNT, ô nhiễm môi trường, đèn chiếu sáng, thuế phi nông nghiệp, cấp viễn thông, về trật tự đô.....Các kiến nghị và ý kiến của cử tri đều được người có thẩm quyền giải trình thỏa đáng ngay tại buổi tiếp xúc, số kiến nghị ghi nhận cũng được các ngành chức năng trả lời bằng văn bản sau kỳ họp cho cử tri thỏa đáng.

+ Đối với Đại biểu HĐND phường trước và sau kỳ họp thường lệ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, có 1245 cử tri tham dự có 96 cử tri, với 108 ý kiến. Trong đó các ý kiến được các vị đại biểu đã trả lời và ghi nhận 10 ý kiến. Các ý kiến xoay quanh như về điện chiếu sáng có 02 ý kiến; về đường GTNT 01 ý kiến, về ô nhiễm môi trường 02 ý kiến, và 05 ý kiến khác. Các ý kiến được giải trình tại hội nghị, ý kiến ghi nhận được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền trả lời cho cử tri bằng văn bản.

+ Qua các buổi tiếp xúc cử tri TT. HĐND phường thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả giải quyết và báo cáo trả lời kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri.

+ Sau khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Thường trực HĐND phường đã làm văn bản gửi đến UBND phường phân công các ngành chuyên môn trả lời theo thẩm quyền của mình. Riêng những ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên thì chuyển về trên theo quy định.

- Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức phân công cho đại biểu HĐND phường tiếp công dân quy định vào ngày thứ năm hàng tuần theo Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13. Bên cạnh đồng chí PCT. HĐND phường tham gia trực tiếp tiếp công dân lãnh đạo của phường và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, hoà giải của công dân. Định kỳ mỗi quý Thường trực HĐND phường ban hành thông báo phân công nhiệm vụ tiếp công dân cho từng đại biểu HĐND phường. Từ năm 2023 cho đến nay các vị đại biểu HĐND phường đã tham gia tiếp công dân 75 lượt, qua đó đại biểu không có nhận đơn nào phản ánh hay kiến nghị của nhân dân.

#### **5. Hoạt động tổ chức các phiên họp, cuộc họp của Thường trực HĐND, công tác điều phối hoạt động và tham mưu của các Ban Hội đồng nhân dân**

Để chuẩn bị cho các phiên họp, cuộc họp của Thường trực HĐND và tham mưu của các Ban HĐND, Thường trực HĐND phường luôn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân, UB. MTTQ Việt Nam phường và các Ban của HĐND phường tổ chức họp liên tịch để thống nhất những vấn đề quan trọng về thời gian, nội dung các kỳ họp.

#### **6. Công tác giải quyết các chế độ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND**

Công tác giải quyết các chế độ cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và các vị đại biểu HĐND phường đều được cấp phát báo hàng tuần, BHYT, các văn bản tài liệu tham khảo và sinh hoạt phí đầy đủ theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 07 năm 2022 và Căn cứ Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Dương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Ngoài ra, Thường trực HĐND phường cũng thường xuyên tham mưu với HĐND phường tổ chức cho các vị Đại biểu HĐND phường tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh nhằm nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của các vị đại biểu.

+ Trong năm 2023, Thường trực HĐND phường đã tham mưu với HĐND phường tổ chức cho các vị đại biểu HĐND phường tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bình Định

+ Năm 2024, Thường trực HĐND phường đã tham mưu với HĐND phường tổ chức cho các vị đại biểu HĐND phường tham quan học tập kinh nghiệm tại một số, huyện, thị thành phố thuộc các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Miền Trung. Đoàn đại biểu phường Chánh Phú Hòa đã đến tham quan và học tập kinh nghiệm tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường của địa phương bạn nhằm nâng cao kiến thức và sự hiểu biết cho các vị đại biểu.

### **7. Hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND và công tác tổ chức triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân của các Ban**

Hai ban HĐND tham gia đầy đủ các cuộc họp của TT. HĐND phường, tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết theo quy định kịp thời, đảm bảo các nội dung phục vụ kỳ họp.

### **III. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CUNG CẤP DỮ LIỆU LIÊN QUAN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP**

Thực hiện theo Công văn số 42/HĐND-VP ngày 01/04/2024 của HĐND thị xã (nay là thành phố) Bến Cát về việc phối hợp cung cấp dữ liệu liên thông cho cơ sở dữ liệu HĐND các cấp, Thường trực HĐND phường Chánh Phú Hòa đã cung cấp đầy đủ thông tin.

### **IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Thường trực HĐND phường có nhiều đổi mới về tổ chức hoạt động, được sự quan tâm hướng dẫn của Thường trực HĐND thành phố Bến Cát, sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ của UBND - UB. MTTQ Việt Nam phường và các ngành, sự nỗ lực của các Đại biểu, hoạt động của Hội đồng nhân dân phường qua các năm không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thể hiện được vai trò, nhiệm vụ của đại biểu, tạo được niềm tin của nhân dân vào cơ quan dân cử.

Trong thời gian qua HĐND phường đã ban hành nhiều Nghị quyết thực sự mang tính đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phường phát triển mạnh mẽ về lâu dài, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. HĐND phường đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - UB. MTTQ Việt Nam phường trong công tác tiếp xúc cử tri, công tác giám sát và thường xuyên tổ chức các phiên họp giao ban, họp liên tịch trước và sau các kỳ họp.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức hoạt động của HĐND phường so với yêu cầu nhiệm vụ theo quy định vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới:

Đại biểu HĐND chưa thường xuyên theo dõi giám sát những vấn đề mà UBND đã trả lời đối với những kiến nghị của cử tri nơi mình ứng cử, sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các đại biểu ở nơi ứng cử chưa chặt chẽ. Phần lớn các đại biểu HĐND phường đều làm công tác kiêm nhiệm mà công việc chuyên môn ngày càng nhiều nên thời gian dành cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu



của một số đại biểu còn hạn chế; việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết HĐND, đóng góp ý kiến chất vấn tại các kỳ họp của đại biểu chưa tích cực và chưa mạnh dạn nêu lên ý kiến chất vấn đối với UBND.

Do hoạt động kiêm nhiệm nên hai Ban của Hội đồng nhân dân chưa thật sự chủ động đề tham mưu đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân nên công việc đôi lúc còn chậm so với tiến độ thực hiện.

#### IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Khi có kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp HĐND thành phố nhắc nhở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Cát thông báo cho Thường trực HĐND biết để tổ chức tiếp xúc cử tri theo Luật định được tốt hơn.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường Chánh Phú Hòa từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

#### Nơi nhận:

- TT. HĐND thành phố Bến Cát;
- TT. Đảng ủy phường;
- UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường khoá XII;
- Trưởng các ngành, đoàn thể phường;
- CSDL HĐND các cấp tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tấn Dưỡng**





## DANH MỤC

**Nghị quyết kèm theo báo cáo phục vụ đoàn giám sát HĐND thành phố Bến Cát**  
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 19 /BC-HĐND ngày 16 tháng 8 năm 2024  
của Hội đồng nhân dân phường Chánh Phú Hòa)

Stt	Số và ngày	Nội dung	Ghi chú
<b>I</b>	<b>NĂM 2023</b>		
1	Số 01/NQ-HĐND ngày 31/7/2023	Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024	
2	Số 02/NQ-HĐND ngày 31/7/2023	Về chương trình giám sát chuyên đề năm 2024.	
3	Số 03/NQ-HĐND ngày 31/7/2023	Về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách phường năm 2022.	
4	Số 04/NQ-HĐND ngày 31/7/2023	Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban pháp chế HĐND phường khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.	
5	Số 05/NQ-HĐND ngày 31/7/2023	Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ PCT. HĐND phường khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.	
6	Số 06/NQ-HĐND ngày 31/7/2023	Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ PCT. UBND phường khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.	
7	Số 07/NQ-HĐND ngày 31/7/2023	Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban pháp chế HĐND phường khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.	
8	Số 08/NQ-HĐND ngày 31/7/2023	Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ PCT. HĐND phường khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.	
9	Số 09/NQ-HĐND ngày 31/7/2023	Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ PCT. UBND phường khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.	
10	Số 10/NQ-HĐND ngày 30/10/2023	Về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương (Kỳ họp thứ 8-chuyên đề).	
11	Số 11/NQ-HĐND ngày 21/12/2023	Về việc phê chuẩn phân bổ tiết kiệm 10 % cải cách tiền lương.	
12	Số 12/NQ-HĐND	Về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi	



	ngày 21/12/2023	ngân sách Nhà nước năm 2023.	
13	Số 13/NQ-HĐND ngày 29/12/2023	Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2024 giám sát công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa.	
14	Số 14/NQ-HĐND ngày 29/12/2023	Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2024.	
15	Số 15/NQ-HĐND ngày 29/12/2023	Về nhiệm vụ phát triển KT - XH - QP - AN phường Chánh Phú Hoà năm 2024.	
<b>II</b>	<b>NĂM 2024</b>		
1	Số 01/NQ-HĐND ngày 22/7/2024	Về việc chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn kết dư chi thường xuyên năm 2023.	
2	Số 02/NQ-HĐND ngày 22/7/2024	Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức Ủy viên UBND phường khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.	
3	Số 03/NQ-HĐND ngày 22/7/2024	Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025.	
4	Số 04/NQ-HĐND ngày 22/7/2024	Về chương trình giám sát chuyên đề năm 2025.	
5	Số 05/NQ-HĐND ngày 22/7/2024	Về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2024.	
6	Số 06/NQ-HĐND ngày 22/7/2024	Về Quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn phường.	
7	Số 07/NQ-HĐND, ngày 29/7/2024	Về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách phường năm 2023.	

